

[:: ถามตอบกับเครดิตบูโร ::](#) [อยากไปตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหน](#) คอลัมน์ "จดหมายถึงเดลินิวส์" หนังสือพิมพ์และเดลินิวส์ออนไลน์

ถามถึงเครดิตบูโร

คอลัมน์: "จดหมายถึงเดลินิวส์"

Tuesday, July 26, 2011 03:13

<http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=602&contentID=153077>

[อยากไปตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหน](#)

เรียน คุณเอก วิภาวดี

เรื่อง ตรวจเครดิตบูโรที่ไหนดี

ดิฉันได้อ่านเรื่องปัญหาเครดิตบูโรจากคอลัมน์ "จดหมายถึงเดลินิวส์" บ่อย ๆ ทำให้มีความรู้เรื่องเครดิตได้มากพอสมควรแต่ก็มีบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอยู่อีกมาก ดิฉันไม่คิดว่าเรื่องเครดิตบูโรจะมาทำให้ดิฉันเกิดปัญหาแต่ก็มีจนได้ คือว่า ดิฉันกับสามีต้องการกู้ซื้อบ้านร่วมกัน และอยากตรวจสอบเครดิตของตัวเองและสามีก่อนไปจองบ้าน เพื่อนบอกว่าเคยไปตรวจที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ที่ถนนพระราม 9 แต่ไม่สะดวกเพราะไกลจากบ้านและที่ทำงานมากคะ จะไปขอที่ธนาคารก็ทราบมาว่าต้องรอรับทางไปรษณีย์ซึ่งช้าและกลัวว่าจะไม่มีคนเซ็นรับเวลาเอกสารมาส่ง

ดิฉันจึงอยากเรียนถามคุณเอก วิภาวดี ว่าพอจะมีที่ไหนที่สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรแล้วรอรับได้เลย และดิฉันจะให้สามีไปตรวจสอบแทนได้หรือไม่คะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

ขอแสดงความนับถือ

พัฒนรินทร์ โภคาทรัพย์

ปัญหาเรื่องเครดิตบูโรที่มีประชาชนข้องใจอยู่เรื่อย ๆ แสดงว่าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องของเครดิตบูโรดี ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ช่วยกรุณาชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องเครดิตบูโรให้ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เวลาที่สถาบันการเงินที่จะให้กู้เงินที่ขออย่างติดเครดิตบูโรจะได้ได้แย้งได้ในข้อเท็จจริง ความจริงแล้วบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) น่าจะมีสายด่วนหมายเลข 4 ตัว เพื่อที่จะให้ประชาชนที่สงสัยในปัญหาบางประการจะได้โทรฯ เข้าไปสอบถามได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

ตอบจากเครดิตบูโร

เอก วิภาวดี ake_Vipavadee@dailynews.co.th

คอลัมน์: "จดหมายถึง เดลินิวส์"

Tuesday, August 02, 2011 05:53

<http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=602&contentID=154636>

[ชี้แจงเรื่องการตรวจเครดิตบูโร](#)

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เรื่อง ตรวจเครดิตบูโรที่ไหนดีเรียน คุณเอก วิภาวดีอ้างถึง หนังสือของคุณพัฒนรินทร์ โภคาทรัพย์ เรื่องตรวจเครดิตบูโรที่ไหนดี

ตามที่ท่านได้มีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเครดิตหรือตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหนนั้น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ขอเรียนว่าโดยปกติ เจ้าของข้อมูลต้องขอตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง (คู่สมรสจะยื่นขอตรวจสอบข้อมูลของอีกฝ่ายไม่ได้) โดยยื่นขอตรวจสอบที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร (Bureau Express) 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคาร 2 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. และ สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตัวเองไปแสดงพร้อมค่าธรรมเนียม 100 บาท และรอรับได้ทันทีและเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ขอสินเชื่อเชื่อตามการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม "เช็กก่อนกู้" **เครดิตบูโรยังได้เปิดบริการให้เจ้าของข้อมูลสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นตรวจสอบข้อมูลแทนได้ที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง เช่นเดียวกับที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ www.ncb.co.th มายื่นแก่เจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามก็ดี กรณีนิติบุคคลนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคาร 2 เท่านั้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2643-1250**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางคอลัมน์ "จดหมายถึงเดลินิวส์" เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2554